



ที่ วช ๐๐๐๑.๗/ว ๗๕๕๕

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”
(Training for the trainers) (“แม่ไก่”) รุ่นที่ ๗

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการและกำหนดการ จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (“แม่ไก่”) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม บุษราคัม ชั้น ๒ โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ซึ่งจะเป็นวิทยากรที่มีคุณภาพ และสามารถถ่ายทอดและดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ ตลอดจนจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ ดังรายละเอียดในโครงการที่ส่งมาพร้อมนี้

ในการนี้ วช. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน รวมทั้งเป็นการเพิ่มจำนวนวิทยากรเพื่อไปสร้างนักวิจัยให้แก่ประเทศ จึงขอให้ท่านพิจารณาส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยสามารถสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ โดยผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทาง e-mail address ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญแก้ว พิมาน และ นางสาวกิงกมล ชูแก้ว เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๕๕๖๘๐, ๐๘๑-๓๗๐๕๕๕๗ e-mail address: ird_center@hotmail.com เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัครต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤกษ์ธวัช นพนาศิพงษ์)

รองเลขาธิการเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กลุ่มทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๘๐ (ศุภกร, ประภัสสร, วุฒิกร)